



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง อัตราค่าบำรุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขนาด 200 ที่นั่ง

ด้วยคณะกรรมการศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในส่วนของคณะฯ รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค และค่าดูแลบำรุงรักษาห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว คณะกรรมการประจำคณะฯ และคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงเห็นสมควรให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขอใช้ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

1. อัตราค่าบำรุงและค่ากระแสไฟฟ้า ให้จัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

สถานที่	อัตราค่ากระแสไฟฟ้า/ ชั่วโมง	อัตราค่าบำรุงห้อง	
		3 ชั่วโมงแรก	ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ
ห้องประชุมคณะฯ ที่มีจำนวน 200 ที่นั่ง	120	2,000	300

โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

อัตรารายเรียกเก็บค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมคณะฯ ขนาด 200 ที่นั่ง ใช้บังคับแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานอื่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชิญให้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในราชการของคณะกรรมการศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะใช้ห้องประชุม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การจัดกิจกรรมหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจการของคณะกรรมการศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ให้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ ลักษณะ และระยะเวลาของการใช้รวมทั้ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประกอบกิจกรรม และ/หรือที่ต้องการให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให้ เป็นการล่วงหน้าก่อนใช้

3. การอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมคณะฯ ขนาด 200 ที่นั่ง เป็นอำนาจของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

4. ผู้ขอใช้ห้องประชุมตามข้อ 2 วางเงินเป็นค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สิน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3,000.- บาท เมื่อเสร็จงานและไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น หรือผู้ขอใช้ห้องประชุมหรือห้องบรรยายไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ผู้ขอใช้มารับเงิน
ค่าประกันความเสียหายคืนภายในระยะเวลา 7 วันทำการ หากผู้ขอใช้ไม่มาขอรับเงินคืนภายในกำหนดเวลา
ให้โอนเงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบห้องประชุมติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้ห้องประชุมก่อนครบกำหนดด้วย

ผู้ขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมคณะฯ ขนาด 200 ที่นั่ง ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหาย ซึ่งเกิดแก่ทรัพย์สินของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อันสืบเนื่องมาจากการใช้ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย โดยยินยอมให้หักเงินค่าประกันความเสียหาย
ซึ่งวางไว้แล้วจำนวน 3,000.- บาทได้ แต่ถ้ามีทรัพย์สินเสียหายเกินกว่าวงเงินประกันที่ได้วางไว้ ผู้ขอใช้
ห้องประชุมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน

5. หากผู้ขอใช้ห้องประชุมจัดงานนอกเวลาราชการ หรือเกินกำหนดเวลาราชการต้องชำระ
ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเปิดปิดและดูแลสอดส่องทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพิ่มเติม ตามจำนวนเวลา
ที่ร้องขอตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยหากเกิน 30 นาที ให้ชำระเต็มชั่วโมง แต่หากไม่ถึง 30 นาที ให้ยกเว้น
การชำระเงินเพิ่มเติมดังกล่าว

6. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายตามข้อ.3 มีสิทธิลดค่าบำรุง หรือยกเว้นค่าบำรุงให้แก่ผู้ขอใช้
ห้องประชุมได้ตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม